

Số: 670 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 25 tháng 7 năm 2022

**HỎA TỐC**

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quốc Anh tại cuộc họp Tổ Chỉ đạo phục hồi sản xuất công nghiệp tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh**

Ngày 14 tháng 6 năm 2022, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quốc Anh, Tổ trưởng Tổ Chỉ đạo chủ trì cuộc họp Tổ Chỉ đạo phục hồi sản xuất công nghiệp tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh (theo Giấy mời số 414/GM-UBND ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh).

Cùng tham dự cuộc họp gồm có lãnh đạo các Sở, ngành là thành viên Tổ Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo: Sở Y tế và UBND thành phố Rạch Giá dự họp tại Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Phú Quốc, Hà Tiên, Châu Thành, Gò Quao.

Sau khi nghe Sở Công Thương báo cáo về tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo nhu cầu, tình hình sử dụng lao động và đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn lao động của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở các ý kiến trao đổi tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quốc Anh, Tổ trưởng Tổ Chỉ đạo có ý kiến kết luận như sau:

Trong 06 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế thế giới và tác động của dịch bệnh Covid-19 nhưng tình hình sản xuất công nghiệp của tỉnh đã có nhiều khởi sắc và đạt mức tăng trưởng cao so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp 06 tháng đầu năm ước đạt 25.743,76 tỷ đồng, đạt 50,38% so với kế hoạch, tăng 13,65% so cùng kỳ, trong đó: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực, dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp, với mức tăng 10,71% so cùng kỳ và chiếm 94,48% trong tổng giá trị toàn ngành công nghiệp.

Tuy nhiên, trong 06 tháng cuối năm 2022 và trong thời gian tới, tình hình sản xuất công nghiệp của tỉnh sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: giá xăng dầu tăng; việc thiếu hụt cục bộ một số nguồn nguyên liệu và giá cả nguyên liệu cũng tăng cao; thiếu hụt cục bộ lao động tại một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; khó khăn trong việc bố trí nguồn vốn để đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp,...



Để phân đầu hoàn thành các mục tiêu đề ra của Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển công nghiệp tỉnh Kiên Giang năm 2022; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh và Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 20/01/2022 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp của tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đề nghị các Sở, ngành, đơn vị là thành viên của Tổ Chỉ đạo phục hồi sản xuất công nghiệp tỉnh tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Công Thương (Cơ quan thường trực Tổ Chỉ đạo) lập nhóm trao đổi thông tin trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, trong đó có thể mời thêm một số doanh nghiệp đang có những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ; tổng hợp, tham mưu, đề xuất các chương trình, kế hoạch hoạt động của Tổ Chỉ đạo.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh xác định nguồn vốn, thứ tự ưu tiên để đầu tư các khu, cụm công nghiệp đã được xác định trong Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh; bố trí nguồn vốn thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo từng giai đoạn.

3. UBND các huyện: Châu Thành, Gò Quao cần phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, ngành có liên quan rà soát, đảm bảo các cụm công nghiệp được đưa vào các quy hoạch ngành để tích hợp vào Quy hoạch chung của tỉnh; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung vào danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh.

4. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp các Sở, ngành có liên quan hoàn chỉnh việc rà soát, bổ sung quy hoạch và thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư cho các khu công nghiệp để thực hiện kêu gọi nhà đầu tư.

5. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh đối với việc điều chỉnh giá cho thuê đất và các cơ chế, chính sách có liên quan đến việc thuê đất tại KCN Thạnh Lộc để thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kêu gọi nhà đầu tư.

6. Đối với Dự án Khu nhà ở công nhân Thạnh Lộc:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Dự án Khu nhà ở công nhân Thạnh Lộc để sớm kêu gọi được nhà đầu tư hoặc thực hiện phân kỳ đầu tư theo khả năng cân đối của ngân sách.

7. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tập trung chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện thực hiện tốt việc tư vấn, giới thiệu việc làm, liên kết, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn; phối hợp, hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sử dụng lao động và tuyển dụng lao động để đảm bảo nguồn lao động trong thời gian tới.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quốc Anh đến các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thành phần dự họp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, tmchau, "HT".

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Dương Thanh Nhã**

